

ม.แม่ฟ้าหลวงปิดรับโควตา ภาษาอังกฤษสาขายอดฮิต

นักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ สมัคร
เข้าโควตามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 322
คน โดยเลือกสาขาภาษาอังกฤษมาก
ที่สุดเป็นอันดับแรก ตามด้วย สาขา
วิชาเทคโนโลยีการอาหาร ขณะที่มหา
วิทยาลัยให้ที่นั่งไว้ 105 ที่นั่ง จาก 4 สาขา
วิชา

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหา
วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยถึงการรับ
สมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2543
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้ปิดรับสมัครในส่วนของ
การคัดเลือกในระบบโควตา ที่ให้กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 17 จังหวัด
ภาคเหนือ ที่มีทั้งหมด 467 โรงเรียน ซึ่ง
มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหา
วิทยาลัยกำหนดคือเป็นผู้ที่มี GPA รวม
5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 และเป็นผู้
ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ของการสอบ
ทบวงมหาวิทยาลัย ในแต่ละวิชา 25%
ขึ้นไปโดยมีคะแนนรวมในวิชาที่กำหนด
35% ขึ้นไป สมัครเข้ามาทั้งสิ้นจำนวน
322 คน จากจำนวนที่มหาวิทยาลัยรับได้
105 คน โดยจังหวัดที่มีนักเรียนสมัคร
มากที่สุดคือจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
น่าน จำนวน 37 ราย และ 36 ราย ตาม
ลำดับและโรงเรียนที่สมัครน้อยที่สุดคือ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

"สาขาวิชาที่นักเรียนเลือกมากที่สุด
ก็คือหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษสูง
ถึง 122 ราย และรองลงมาก็คือหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน
93 ราย ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะภาษา
อังกฤษและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจำวันของคนเราจึงทำให้นัก
เรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรียนมาก
ขึ้น" รศ.ดร.วันชัย กล่าว และว่า

หลังจากนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ
การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ที่มี
สิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 ธันวาคม
นี้ และจะทำการสัมภาษณ์นักเรียนที่มี
สิทธิดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 8 และวัน
อาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2543 และประกาศ
ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543

สำหรับการคัดเลือกนักศึกษาใน
ระดับโควตานิคมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้
กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 17
จังหวัดภาคเหนือทั้งสิ้น 105 ที่นั่งสำหรับ
ที่นั่งอีก 105 ที่นั่งนั้นมหาวิทยาลัยจะรับ
ผ่านการสอบเอนทรานซ์ โดยในปีการ
ศึกษา 2543 มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนใน
4 หลักสูตร สาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรสาขา
วิชาการคอมพิวเตอร์